

คำแถลงนโยบาย
ของ นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

.....

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศให้กระผม นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่างภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุทัยธานี เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ อีกทั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่างยังประสบปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย อันทำให้พื้นที่การทำนา ทำไร่ การประมง และการปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย รวมทั้งถนนสาธารณะหลายสายเกิดการชำรุดไม่สะดวกต่อการคมนาคม

กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เป็นท้องถิ่นแห่งความสุขสำหรับการอยู่อาศัย มีการคมนาคมที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย จากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารไว้ ๖ ด้าน คือ

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
๓. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. นโยบายการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ
๖. นโยบายการพัฒนาการเมือง การบริหาร

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุข ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างพื้นที่ท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตประปาภูมิภาคทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและซุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อการเกษตร ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ป้องกันตามจุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลัก ทางแยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดนัด และขยายพื้นที่ไปในชุมชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

๓. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การนำวัชพืชมามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมให้มีการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมให้มีการทำประมง การปศุสัตว์ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐการจัดคสามยาจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. นโยบายการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม จัดให้สถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการรพพยาบาลเคลื่อนที่รับ - ส่ง ถึงบ้าน และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลภาครัฐ ปรับปรุงศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ด้อยโอกาสและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

๖. นโยบายการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาหย่าง โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนหมู่บ้าน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนหมู่บ้าน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหมู่บ้าน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ่มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่าง และผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะทางด้านความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดนโยบาย/แผนงาน/ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบายของกรมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิก สภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน

กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่างว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่างให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง